



ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๓๖

สำนักงาน ก.ท.

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง
เรียน ประธาน ก.ท.จ. ทุกจังหวัด (ยกเว้น จังหวัดนครนายก)

ด้วย ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาข้อหารือ จังหวัดนครนายก กรณีการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ท.จ.นครนายก แทนตำแหน่งที่ว่าง ว่าดำเนินการถูกต้อง ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไม่ เนื่องจากในการคัดเลือกดังกล่าว มีฝ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการ เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ คน และฝ่ายผู้แทนเทศบาลเสนอชื่อจำนวน ๑ คน และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว (๒ คน) คัดเลือกกันเองให้ได้หนึ่งคน ตามตำแหน่งที่ว่าง และหารือกรณีฝ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ไม่ได้เสนอชื่อ สามารถดำเนินการต่อไปได้หรือไม่ แล้วมีมติ ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ เห็นว่า ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๓ ไม่ได้กำหนดว่าต้องเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนเท่าใด โดยในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งคนใด พ้นจากการเป็นกรรมการให้จัดให้มีการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนโดยเร็ว และให้นำวิธีการคัดเลือกที่กำหนดในหมวดการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาใช้บังคับโดยอนุโลม กล่าวคือ ฝ่ายผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จะต้องเสนอชื่อบุคคลจำนวนหนึ่ง และฝ่ายผู้แทนเทศบาล จะต้องเสนอชื่ออีกจำนวนหนึ่ง แล้วคัดเลือกให้เหลือจำนวน ๓ เท่าของจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่าง และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเอง ดังนั้น เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่าง ๑ คน จะต้องมีการเสนอชื่อของทั้งสองฝ่าย แล้วคัดเลือกให้เหลือ ๓ คน จึงจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศ ก.ท. ข้างต้น เมื่อไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว อันเป็นสาระสำคัญจึงต้องดำเนินการคัดเลือกใหม่

ประเด็นที่ ๒ ผู้แทนเทศบาลเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือก ๒ คน ฝ่ายผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่ได้เสนอชื่อ สามารถดำเนินการต่อไปได้หรือไม่ เห็นว่า ขั้นตอนตามประกาศ ก.ท. ดังกล่าว กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และฝ่ายผู้แทนเทศบาล เป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. ทั้ง ๒ กลุ่ม ดังนั้น เมื่อไม่ได้ปฏิบัติตามที่หลักเกณฑ์กำหนดอันเป็นสาระสำคัญ ถือว่าไม่เป็นไปตามประกาศ ก.ท. ดังกล่าว จึงต้องยกเลิกแล้วดำเนินการใหม่ให้ถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชจร ศรีชวโนทัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขาธิการ ก.ท.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๖ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๑

นายธีรวัฒน์ สนิทชน ๐๘-๑๐๕๑-๕๙๗๖